

\*  
Số 31-KH/ĐU

Hồng Đức, ngày 11 tháng 4 năm 2022

### KẾ HOẠCH

**Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025**

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp xã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện và tỉnh, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh; phối hợp với các cơ quan cấp trên tổ chức thực hiện có kết quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước và một số chính sách riêng của tỉnh đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX, tổ chức, cá nhân. Với tinh thần vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh của xã đã có những bước chuyển biến, đạt tiến bộ trên một số mặt. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, nhất là về cải cách thủ tục hành chính; hiệu lực, hiệu quả quản trị hành chính của chính quyền được nâng lên, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp cơ bản được xử lý, tháo gỡ kịp thời đã tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp hoạt động, lòng tin của các hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp, sự hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền tiếp tục được nâng lên. Kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Năm 2021, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19 song tình hình kinh tế - xã hội của xã đã đạt được những kết quả khích lệ, vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp; tiểu thủ công nghiệp-XD; dịch vụ, việc làm ước đạt 481 tỷ đồng đạt 107,5% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5,1 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của xã còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Năng lực cạnh tranh của xã chưa có bước cải thiện đột phá, một số lĩnh vực còn yếu kém so với các xã trong huyện và mặt bằng chung các xã trong tỉnh. Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu và xu hướng phát triển trong thực tiễn; phối hợp giữa các công chức chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính, trong tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp, nhà đầu tư còn những hạn chế, trình tự, thủ tục chấp thuận dự án đầu tư còn kéo dài; công tác quy hoạch còn nhiều hạn chế; chất lượng một số dịch vụ hỗ trợ cho hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp chưa cao; chưa tạo

được đột phá về thu hút đầu tư; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng và chuyển giao công nghệ vào địa bàn xã.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có những nguyên nhân chủ quan và khách quan, ngoài những nguyên nhân khách quan xuất phát từ môi trường thể chế, hệ thống chính sách pháp luật chung thì nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa có nhiều kinh nghiệm trong cải thiện môi trường đầu tư, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương chưa đổi mới về tư duy, còn thiếu chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu còn một số hạn chế, chưa đề xuất được các giải pháp có tính đột phá, có sức lan tỏa; chưa thu hút được nhân tài, công tác đánh giá cán bộ, công chức còn hạn chế. Công tác tổ chức thực hiện, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm vẫn là khâu yếu.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy Hải Dương; Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 10/3/2022 của huyện ủy Ninh Giang về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đảng ủy xã Hồng Đức ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm cải thiện, môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 và những năm tiếp theo với những nội dung cụ thể như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Nghị quyết 08 thành những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các chi bộ, các thôn cần tập trung tổ chức thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

### **2. Yêu cầu**

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của xã là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các chi bộ, các thôn, yêu cầu phát huy cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phải đảm bảo tính trọng tâm, có tính đột phá, hướng tới giải quyết các điểm nghẽn trong môi trường đầu tư kinh doanh hiện nay. Xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

## **II. MỤC TIÊU**

### **1. Mục tiêu chung**

Nâng cao năng lực cạnh tranh của xã góp phần cùng với huyện nâng cao thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phục hồi phát triển hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp. Nâng cao điểm số, thứ hạng các chỉ số thành phần chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn như chỉ số: tính minh bạch; trong phối hợp đào tạo lao động; dịch vụ hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp và các chỉ số ít

được cải thiện, suy giảm nhằm tạo bước đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện.

## **2. Mục tiêu cụ thể**

Năm 2022, góp phần cùng với huyện nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh phần đầu tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; số lượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn xã tăng 5% trở lên so với năm 2021 (chỉ tiêu của huyện là 10%).

## **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

### **1. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19**

Tập trung thực hiện tốt chiến lược bao phủ vac-xin tăng cường cho người dân trong xã; nâng cao năng lực của trạm y tế, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể của xã về phục hồi, phát triển kinh tế. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp, người lao động theo các nghị quyết của Chính phủ năm 2021; triển khai hiệu quả gói hỗ trợ phục hồi kinh tế được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất vào đầu năm 2022.

### **2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, tạo bước chuyển biến đột phá, đi vào thực chất về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính**

Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; tăng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giảm bớt thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền trong các lĩnh vực quản lý liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc giám sát kiểm tra.

### **3. Đảm bảo tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực của cộng đồng các doanh nghiệp**

Trong Quý I năm 2022, hoàn thành lập Quy hoạch chung xây dựng xã, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025), kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của xã. Thực hiện tốt việc công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi nhất để các hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

### **4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp**

Phối hợp với cấp trên tập trung phục hồi thị trường lao động, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo lao động, đẩy mạnh thực hiện phương thức liên kết, hợp tác đào tạo giữa các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp điện, kho bãi, thông tin liên lạc, tín dụng ngân hàng,... Tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, triển khai hỗ trợ kinh doanh, HTX, doanh

nghiệp chuyên đổi số; hỗ trợ khuyến khích phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực cạnh tranh của hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp thích ứng với xu thế hội nhập và xu thế phát triển công nghệ số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số. Nâng cao vai trò của HTX, doanh nghiệp trong liên kết phát triển, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản trị HTX, doanh nghiệp.

**5. Tập trung giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho hoạt động đầu tư kinh doanh của hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp**

Nâng cao hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức đối thoại, nắm bắt, xử lý, tháo gỡ vướng mắc phát sinh của hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả chương trình trợ giúp pháp lý, hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư.

**6. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư**

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư theo chiều sâu, hướng đến các nhà đầu tư trọng điểm, có tiềm lực, uy tín trong và ngoài tỉnh, trong và nước ngoài vào địa bàn xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với các hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp, nhà đầu tư đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn xã. Xây dựng, ban hành và thực hiện tốt quy định về khuyến khích thu hút đầu tư trên địa bàn xã.

**7. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả**

Tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị. Có tiêu chí cụ thể đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu làm căn cứ cho việc quy hoạch, đào tạo, phân công, bổ nhiệm cán bộ. Đề cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của xã. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, gây phiền hà, sách nhiễu hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Các chi bộ:** Căn cứ Kế hoạch của đảng uỷ thực hiện Nghị quyết 08, theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai kế hoạch này tới đảng viên.

**2. Hội đồng nhân dân xã** quyết định các chủ trương và giám sát việc thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn xã.

**3. Ủy ban nhân dân xã:** Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo công chức của ủy ban nhân dân xã, xây dựng kế hoạch và triển khai, thực

hiện. Trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hàng năm, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng và cả năm, gửi Văn phòng đảng ủy để tổng hợp báo cáo đảng ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 6 và cuối năm; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo quy định.

4. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng đảng ủy căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp đảng ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- Ban Chấp hành Đảng bộ,
- TT HĐND, UBND xã,
- Các ngành, đoàn thể,
- Các chi bộ,
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN CHẤP HÀNH**

**BÍ THƯ**



**Nguyễn Quý Chiều**